

Số: /KH-UBND

Hoàng Lưu, ngày tháng năm 2024

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Thực hiện chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2024 của UBND huyện về tổ chức đón tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; Công văn số: 38/CV-TVĐU ngày 04/01/2024 của Thường Vụ Đảng ủy Xã Hoàng Lưu về việc lãnh đạo tổ chức Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2024 ngay từ những tháng đầu năm và tổ chức cho nhân dân vui tết đón xuân Giáp Thìn trong không khí vui tươi, lành mạnh, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm. Chủ tịch UBND xã yêu cầu cán bộ, công chức, chuyên trách, trưởng các ngành, đoàn thể, cán bộ hợp đồng, bí thư các chi bộ, trưởng thôn và toàn thể nhân dân trong xã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, trong đó tập trung tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. UBND xã:

Thực hiện nghiêm các chỉ đạo, quy định trong công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm tuyệt đối an toàn các hoạt động lễ hội, tập trung đông người theo quy định của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện Ủy, UBND tỉnh, UBND Huyện, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của Tỉnh, Huyện.

Chủ động và tăng cường công tác dự báo tình hình dịch bệnh; chỉ đạo và phân công cán bộ, công chức, nhân viên trạm Y tế trực 24/24 giờ.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất vụ chiêm xuân, theo dõi sát tình hình thời tiết, tăng cường chống rét cho cây trồng, chăm sóc, bảo vệ đàn gia súc, gia cầm, phát động tổ chức trồng cây mùa xuân.

Chỉ đạo lực lượng trực ban, tuần tra canh gác trên địa bàn toàn xã, thường trực 24/24 giờ đảm bảo an toàn cơ quan, trường học, trạm y tế, nhà chùa, chủ động xử lý các tình huống diễn biến đột xuất, bất ngờ. Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn và xử lý hành vi đánh bạc, trộm cắp tài sản, sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng pháo và đốt thả đèn trời trái phép. Tăng cường quản lý trật tự giao thông và các tệ nạn xã hội, quản lý chặt chẽ người đi xa và người nước ngoài về quê vui xuân đón tết.

Tổ chức các hoạt động đón tết, vui xuân với tinh thần đầm ấm, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với bản sắc truyền thống của địa phương, nhưng phải có phương án đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của BCH Đảng bộ và Nghị quyết của HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2024.

Rà soát, nắm chắc tình hình đời sống nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách xã hội, người có công, sau khi cấp phát chế độ tặng quà, hỗ trợ phản ánh kịp thời, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống tương thân, tương ái,

giúp đỡ các gia đình nghèo, già cả neo đơn, không nơi nương tựa, trẻ mồ côi, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được đón xuân vui tết.

Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra tổ chức, cá nhân kinh doanh đóng trên địa bàn, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng cấm, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Chỉ đạo trạm y tế tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, sơ cấp cứu và khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân nhất là trong các ngày tết.

Phối hợp với MTTQ, tổ chức các đoàn thể chính trị vận động đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng dân quân tự vệ và toàn thể nhân dân thực hiện tiết kiệm, phát động toàn dân dọn vệ sinh nơi công cộng, thôn xóm, khu dân cư đảm bảo văn minh, sạch, đẹp, không đốt pháo, không cờ bạc, không uống rượu say, không mê tín dị đoan, không lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, không lợi dụng tết để xây dựng trái phép, về an toàn thực phẩm tổ chức kiểm tra liên ngành các cơ kinh doanh theo kế hoạch; xử lý nghiêm trường hợp vi phạm và công khai kết quả kiểm tra trên trang thông tin điện tử về an toàn thực phẩm và các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định

Nghiêm cấm sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước để chúc tết, biếu, tặng quà trái phép và không đúng đối tượng quy định của Nhà nước.

2. Công an xã:

Chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, sát thực và triển khai trong toàn lực lượng và công tác đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong, sau tết.

Chủ trì phối hợp với các phòng, ngành các cấp, tổ chức đợt cao điểm tấn công, truy quét tội phạm, trọng tâm là các loại tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu băng nhóm và các ổ cờ bạc, cá độ, số đề. Quản lý chặt chẽ vũ khí, vật liệu nổ, tăng cường lực lượng phối hợp và chỉ đạo công an cơ sở tuần tra, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các vi phạm về sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, đốt các loại pháo và thả đèn trời, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội.

Duy trì nghiêm chế độ trực ban sẵn sàng, xử lý các vụ việc thuộc thẩm quyền trong mọi tình huống, không để đột xuất, bất ngờ, thường xuyên báo cáo tình hình về UBND qua văn phòng thống kê xã chỉ đạo và xử lý kịp thời. Trong trường hợp đột xuất phải báo cáo trực tiếp Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã và công an huyện.

Các đồng chí thành viên ban chỉ đạo an ninh trật tự xã phân công phụ trách các thôn, kiểm tra đôn đốc việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ an ninh trật tự trước, trong, sau tết.

3. Ban chỉ huy quân sự xã:

Tăng cường công tác phối hợp với Công an xã trong việc đấu tranh ngăn chặn tình trạng buôn bán, tàng trữ và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, chỉ đạo lực lượng dân quân, lực lượng trung đội mạnh thường xuyên nắm bắt tình hình an ninh trật tự ở các thôn xóm.

Quản lý tốt Thanh niên chuẩn bị nhập ngũ năm 2024, tham mưu cho HĐNVQS và phối hợp với các Ngành, Đoàn thể để tặng quà động viên Thanh niên yên tâm lên đường làm nhiệm vụ Bảo vệ Tổ Quốc.

Duy trì chế độ trực chỉ huy, thường trực sẵn sàng chiến đấu, không để đột xuất bất ngờ trong mọi tình huống, thường xuyên báo cáo tình hình về UBND qua văn phòng thống kê xã để chỉ đạo và xử lý kịp thời. Trong trường hợp đột xuất phải báo cáo trực tiếp Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

4. HTX dịch vụ nông nghiệp, NTTS:

Tập trung chỉ đạo, theo dõi sát sao tình hình thời tiết, tăng cường chống rét, chăm lo mạ đẻ cây trong khung thời vụ, nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân đảm bảo diện tích, đúng theo kế hoạch, tăng cường vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất rau màu.

Kiểm tra đồng ruộng, dịch vụ nước, bổ sung kịp thời trước tết, chỉ đạo các thôn chốt giữ nước, quản lý tốt 2 Cống không để nước mặn rò rỉ vào đồng, phòng chống sâu bệnh trên diện tích cây Khoai tây, Khoai lang, hoa màu các loại.

HTX NTTS hướng dẫn hộ nuôi trồng chăm sóc vật nuôi để phục vụ cho Tết, sau Tết và chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho Vụ nuôi Xuân Hè 2024.

5. Công chức Văn hóa - xã hội:

Phát động nhân dân, các cơ quan đóng trên địa bàn của xã tổ chức treo Cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại cơ quan và gia đình.

Chỉ đạo các tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống, phát huy trò chơi, trò diễn dân gian mừng Đảng, mừng xuân phong phú, lành mạnh, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí và có kế hoạch quản lý các lễ hội mùa xuân năm 2024, đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong dịp tết.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để mọi người hiểu và thực hiện nghiêm túc các quy định cấm của nhà nước, tăng cường thời lượng phát đài truyền thanh và kịp thời đưa các tin bài tuyên truyền, phản ánh tình hình sản xuất vụ chiêm xuân và vui xuân đón tết, tu sửa, khắc phục kịp thời hệ thống loa, dây hư hỏng để phục vụ được tốt hơn.

Ban quản lý di tích chùa Trào Âm tổ chức hướng dẫn cho nhân dân và du khách thập phương đến dâng hương lễ phật đảm bảo tự do tín ngưỡng.

Phối hợp với các thôn rà soát, nắm chắc tình hình đời sống nhân dân để tham mưu phương án cứu trợ kịp thời, không để xảy ra tình trạng thiếu đói trong dịp tết, phối hợp với Ban tài chính ngân sách xã đảm bảo kinh phí tặng quà, thăm hỏi các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội kịp thời và tham mưu cho lãnh đạo xã thăm, tặng quà chúc tết các đối tượng chính sách trong xã.

6. Công chức địa chính xây dựng:

Tăng cường công tác kiểm tra, không để công dân lợi dụng vào dịp tết để xây dựng trái phép, quản lý công trình giao thông, thủy lợi, chú trọng công tác bảo vệ công qua đê.

Kiểm tra, giám sát các công trình đang thi công dở dang, không để kẻ xấu lợi dụng trong dịp tết làm hư hại tài sản công.

Kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm ở các thôn xóm, vận động nhân dân làm vệ sinh trong vườn nhà và đường làng ngõ xóm, kiểm tra các trục đường chính sau khi giải tỏa hành lang còn để bừa bộn có phương án giải quyết kịp thời.

7. Công chức Tài chính – Kế toán

Đảm bảo nguồn kinh phí để đáp ứng các hoạt động trước, trong, sau tết, đặc biệt là kinh phí đảm bảo xã hội và các dự toán phục vụ các nhiệm vụ trong tết.

Đảm bảo nguồn kinh phí chi trả trợ cấp cho các đối tượng, quản lý thu, chống thất thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ các nguồn thu vào ngân sách nhà nước, sử dụng nguồn thu tăng, vượt thu theo đúng quy định.

8. Trạm y tế:

Đẩy mạnh thực hiện khám, tư vấn, điều trị từ xa đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp Tết, không để xảy ra tình trạng tăng giá thuốc đột biến; tăng cường kiểm tra các cơ sở bán thuốc, phát hiện và kịp thời báo cáo cơ quan cấp trên các trường hợp có hành vi đầu cơ, tích trữ, buôn bán thuốc giả, thuốc kém chất lượng, thuốc không được phép lưu hành, thuốc hết thời hạn sử dụng, thường trực 24/24 giờ để khám chữa bệnh, cấp cứu kịp thời cho người bệnh và cung cấp các dịch vụ y tế trong dịp tết.

9. Các trường học:

Tuyên truyền cho học sinh tránh xa tệ nạn xã hội, không sử dụng pháo, không đốt thả đèn trời, thực hiện tốt quy định an toàn giao thông và có Kế hoạch trực tại trường, bảo vệ tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị tại cơ quan.

10. Cán bộ, Công chức và MTTQ các Ngành Đoàn thể:

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và nhiệm vụ được giao; Chủ động tham mưu, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền và thực hiện tốt chức năng đối với lĩnh vực phụ trách. Tuyên truyền Quản lý tốt các hoạt động lễ hội, vui xuân, đón Tết, sinh hoạt tôn giáo, đám cưới, gặp mặt, mừng thọ, đám tang theo đúng quy định.

Phối hợp với MTTQ và các đoàn thể nhân dân phát động các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất, tổ chức thăm hỏi động viên, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, gia đình cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang phải làm nhiệm vụ trong những ngày tết.

Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông, nhất là khu vực chợ, khu vui chơi, các trục đường thường xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông.

Các ban ngành căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ của mình đến toàn đoàn viên, hội viên để thực hiện.

Trong những ngày tết tất cả các ban ngành phải đảm bảo thông tin liên lạc với Đảng ủy, HĐND, UBND xã, duy trì chế độ thông tin báo cáo hàng ngày và tình hình đột xuất nếu có, thông qua Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng HĐND - UBND xã.

11. Các cơ sở thôn:

Các thôn tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất, chú trọng công tác chăm sóc, bảo vệ cây trồng vật nuôi, chỉ đạo tiểu ban an ninh trật tự cơ sở phụ trách các cụm dân cư nêu cao cảnh giác, bảo vệ tài sản cho nhân dân, tổ chức thấp điện sáng các trục đường, tăng cường phát giác, tố giác tội phạm, chỉ đạo tổ an ninh trật tự phân ca, tuần tra canh gác, kiểm tra tình hình đời sống nhân dân, phân công trực tết tại nhà văn

hóa, báo cáo kịp thời những gia đình đặc biệt khó khăn, gặp tai nạn rủi ro về UBND xã.

Tích cực chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở tích cực vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tổ chức vui Xuân, đón Tết trong không khí vui tươi, đầm ấm, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; đảm bảo sử dụng thực phẩm an toàn, nói không với thực phẩm bẩn, không tham gia sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo, thuốc nổ trái phép và thả đèn trời trong đêm giao thừa.

Phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân với các nội dung, hình thức phù hợp tạo khí thế sôi nổi mừng Đảng, mừng Xuân phấn đấu đạt thành tích cao trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2024.

Ngay sau kỳ nghỉ tết, các cơ quan, các ban ngành, cán bộ và nhân dân trong xã khẩn trương tập trung vào công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Yêu cầu các tổ chức, các ban ngành, cán bộ công chức, chuyên trách, hợp đồng, các cơ sở thôn thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này và chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND xã, trước pháp luật về công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nơi nhận:

- UBND huyện (b/c);
- Đảng ủy, HĐND xã (b/c);
- Các phòng, ban xã (t/h);
- Các cơ sở thôn (t/h);
- Trường, trạm y tế, chùa Trào Âm (t/h);
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Ngọc Hạnh

DANH SÁCH PHÂN CÔNG CÁN BỘ TRỰC TẾT NĂM 2024

Ngày trực	Người trực	Điện thoại	Ghi chú
Ngày 29 Tết	1. Ông: Trương Ngọc Thảo PCT UBND 2. Ông: Lê Thanh Nghị CC VP-TK 3. Ông: Lê Văn Ý CC TP-HT 4. Ông: Nguyễn Xuân Minh PCA Xã 5. Bà: Lương Thị Hải CA xã	0977.860.868 0973.060.268 0973.060.268 0968.738.959 0983.935.790	
Ngày 30 Tết	1. Ông: Lê Ngọc Hạnh CT UBND 2. Ông: Nguyễn Văn Thọ CHT BCH QS 3. Ông: Lê Văn Hạ CC TCKT 4. Ông: Lê Văn Kỳ Trưởng CA Xã 5. Bà: Hoàng Thị Hồng CA Xã	0985.907.897 0978.049.588 0989.768.069 0968.789.799	
Ngày mùng 1 Tết	1. Ông: Vũ Bá Linh BT Đảng ủy 2. Ông: Trương Ngọc Thảo PCT HĐND Xã 3. Ông: Nguyễn Văn Dân CC VHXH 4. Ông: Nguyễn Xuân Minh PCA Xã 5. Ông: Nguyễn Duy Tùng CA Xã	0985.440.235 0977.860.868 0379.388.645 0968.738.959 0353.788.198	
Ngày mùng 02 Tết	1. Bà: Nguyễn Thị Vân PBT Đảng ủy 2. Bà: Lê Thị Thúy CT MTTQ 3. Bà: Lê Thị Hương CC VP-TK 4. Ông: Lê Văn Kỳ Trưởng CA Xã 5. Bà: Hoàng Thị Hồng CA Xã	0377.862.561 0964.718.676 0985.943.872 0968.789.799 0942.016.169	
Ngày 03 Tết	1. Ông: Trương Ngọc Thảo PCT UBND 2. Ông: Lê Thanh Nghị CC VP-TK 3. Ông: Nguyễn Văn Dân CC VH-XH 4. Ông: Nguyễn Xuân Minh PCA Xã 5. Bà: Lương Thị Hải CA xã	0977.860.868 0973.060.268 0384.414.500 0968.738.959 0983.935.790	
Ngày 04 Tết	1. Bà: Lê Thị Thu PCT HĐND 2. Ông: Lê Văn Tuấn CC ĐC-XD 3. Ông: Lê Văn Ý CC TP-HT 4. Ông: Nguyễn Việt Dũng GD HTX DV NN 5. Ông: Nguyễn Duy Tùng CA Xã	0984.035.113 0968.629.469 0973.060.268 0382.844.381 0353.788.198	
Ngày 05 Tết	1. Ông: Lê Ngọc Hạnh CT UBND 2. Ông: Nguyễn Văn Thọ CHT BCH QS 3. Ông: Lê Văn Hạ CC TCKT 4. Ông: Lê Văn Kỳ Trưởng CA Xã 5. Bà: Hoàng Thị Hồng	0985.907.897 0978.049.588 0989.768.069 0968.789.799 0942.016.169	